



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 7 ธันวาคม 2560

เรื่อง

1. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ไขว์ผลงาน
2. ดินแก๊สพาราราคาทรุด เกษตรจับมือพาณิชย์ช้บน้ำตาเกษตรกร
3. กระทรวงเกษตรฯ วางแนวทางพัฒนาเกษตรกรทุกระดับก้าวข้ามสู่ยุค 4.0
4. เปิดกรุสมบัติ บิ๊กทหารใน กรม.
5. 'เจาะใจ'พาดามรอยพ่อของแผ่นดินปี5
6. ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: เปิดนิทรรศการ
7. รมว.เกษตรฯ สั่ง เดินหน้าก่อสร้างระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำนฤดินทรจินดา
8. แนวรบ สลับดอก หลังปรับ กรม. เศรษฐกิจ การเมือง
9. ชาวสวนชงรัฐจ่ายสมทบ'เซส'เพิ่มสวัสดิการชดเชย'ยาง'
10. ชาวสวนชงรัฐจ่ายสมทบ'เซส'เพิ่มสวัสดิการชดเชย'ยาง'
11. คอลัมน์ เคียงข่าว: มาทั้งที่ เอาให้คุ้ม

สื่อ

- ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
คม ชัด ลึก
ไทยโพสต์
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หัวข้อ : ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ไร่ผลไม้

วันที่ : พุธที่ 7 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 21870 หน้า : 8(บนซ้าย)



ไร่ผลไม้: นายวิณะ โรจน์ ทรัพย์สังสุข
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยว่าผลการประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ปี 2560 โดยลงพื้นที่สำรวจเกษตรกร
ในพื้นที่ 27 จังหวัด รวม 854 ราย พบว่า ศพก.
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีสำหรับเกษตรกร เกษตรกร
นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ถึง 90% อาทิ
สามารถลดต้นทุนการใช้จ่ายเคมีในการผลิตได้
เฉลี่ยไร่ละ 722 บาทต่อปี เป็นต้น.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : ดิ้นแก้ยางพาราราคาทรุด เกษตรจับมือพาณิชย์ชบน้ำตาเกษตรกร

วันที่ : พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 21870 หน้า : 8(บน)

ดิ้นแก้ยางพาราราคาทรุด

● เกษตรจับมือพาณิชย์ชบน้ำตาเกษตรกร

เกษตรกรฯ สังกัดคณะทำงานแก้ไขปัญหาราคายางพาราคต่ำ “ลักษณะ” ยันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจไม่ใช่การเมืองขณะที่ชาวสวนยางจี้รัฐตั้งกองทุนสวัสดิการอุ้มคนกรีดยางครอบครัวละ 3,000 บาท ด้านกระทรวงพาณิชย์ ดิ้นแก้ราคาปาล์มตกต่ำ

นายลักษณะ วัฒนวิชัยรมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเกษตรกรชาวสวนยางนำโดยนายสุนทร รั้งรังค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สศท.) ว่าตัวแทนชาวสวนยางได้เสนอแนวทางการปฏิรูปยางพาราไทย 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ขอให้มีส่วนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ดิ้นแก้ราคายางพารา ร่วมกับคณะกรรมาธิการด้านยางระดับสูงขึ้นไป อาทิ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เป็นต้น ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมแต่งตั้งนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหายางพารา โดยให้สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางเสนอรายชื่อผู้ที่จะมาร่วมในคณะทำงานด้วย

2.ขอให้ตัวแทนชาวสวนยางเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอกลยุทธ์ในยุคศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของ กยท. เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย และ 3. ขอให้มีการปรับระเบียบภายใน กยท. เช่น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49 (5) ระบุว่าให้นำเงินค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกยางพารา (เงินเชต) ไม่เกิน 7% เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง โดยแก้ไขให้ชาวสวนยางที่สมัครใจสามารถจ่ายเงินเป็นสวัสดิการแก่ตัวเองได้ด้วย

“ส่วนต้นเหตุปัญหายางพาราคต่ำในปัจจุบัน ตนขออนุญาตไม่ตอบ เพราะไม่อยากให้มองว่า

ยางพาราเป็นพืชทางการเมืองอยากให้มองยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจมากกว่า”

นายสุนทรกล่าวว่า ชาวสวนยางต้องการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นในลักษณะสังคมสวัสดิการรูปแบบสมัครใจจ่ายเงินสมทบ โดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คนกรีดยางครัวเรือนละ 3,000 บาททันที เพื่อเยียวยาจากวิกฤติราคายางพาราคต่ำ โดยเกษตรกรชาวสวนยางมีมติกันว่าจะจ่ายสมทบวันละ 1 บาทต่อคน ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมด 1.6 ล้านครัวเรือน ถ้ามีผู้สมัครใจประมาณ 1 ล้านครัวเรือน หากดำเนินการภายใน 1 ปีจะมีเงินสมทบกองทุนสวัสดิการฯ 365 ล้านบาท จากแต่เดิมต้องรอเกิดภัยพิบัติหรือเกษตรกรเสียชีวิตก่อน กยท.ถึงจ่ายเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

ด้านนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า สืบคานี้กระทรวงพาณิชย์จะจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ซึ่งมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มล้นสต็อกที่ปัจจุบันมีมากถึง 519,000 ตัน เบื้องต้นจะใช้มาตรการผลักดันทั้งการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและกระตุ้นการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศ สำหรับในการหารือนั้น จะเชิญตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงาน มาหารือถึงผลผลิตปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์ม ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มและปริมาณความเหมาะสมของการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งหากมีการนำไปใช้มากขึ้นจะส่งผลทำให้ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือในตลาดลดน้อยลง หรือดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากสต็อก และจะช่วยให้ราคาผลปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้น

“ส่วนการเร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : ดิ้นแก้ยางพาราราคาทรุด เกษตรจับมือพาณิชย์ซัพน้ำตาเกษตรกร

วันที่ : พฤษศบตี 7 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 21870 หน้า : 8(บน)

ขณะนี้ได้ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้า
ค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) รวบรวมตลาดใน
การส่งออกน้ำมันปาล์มเสนอเข้ามาที่กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งขณะนี้กำลังเสนอตลาดส่งออกน้ำมัน

ปาล์มดิบทยอยเข้ามาอยู่”

สำหรับผลผลิตปาล์มน้ำมันปี2560 สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรภาคจะมีปริมาณ 18.50 ล้านตัน
เพิ่มขึ้น 18.21% จากปี 2559 เพราะการเพิ่มขึ้น
ของเนื้อที่การปลูกปาล์มและผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเป็น
ผลมาจากปริมาณน้ำฝนมากขึ้น และเกษตรกรดูแลดี
ได้ปุ๋ยมากขึ้น ลำสุดราคาผลปาล์มน้ำมัน (18%)
กิโลกรัม (กก.) ละ 3.20-3.60 บาท และน้ำมัน
ปาล์มดิบ กก.ละ 19.00-19.25 บาท ขณะที่ราคา
น้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย กก.ละ 19.99 บาท

“ราคาผลปาล์มสด และน้ำมันปาล์มดิบมี
แนวโน้มลดลงนับตั้งแต่เดือนก.พ.เป็นต้นมาเป็น
ผลสืบเนื่องจากปริมาณผลปาล์มน้ำมันและน้ำมัน
ปาล์มดิบมีมาก ประกอบกับโรงกลั่นมีสต็อกน้ำมัน
ปาล์มคงเหลือมากกว่าความต้องการใช้ในแต่ละ
เดือนรวมทั้งภาวะการค่าน้ำมันปาล์มขวดชะลอตัว
ทำให้ปริมาณการส่งน้ำมันปาล์มจากโรงงานสกัด
ลดลงและซื้อราคาตลาดต่ำส่งผลถึงผลปาล์มสดด้วย”.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : กระทรวงเกษตรฯ วางแนวทางพัฒนาเกษตรกรทุกระดับก้าวข้ามสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจ

วันที่ : พุธที่ 7 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 9871 หน้า : 7(ล่างขวา)

กระทรวงเกษตรฯ วางแนวทางพัฒนาเกษตรกรทุกระดับ ก้าวข้ามสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นใจ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อย และมีระดับการพัฒนาที่หลากหลาย ทำให้การพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรต้องอาศัยการกำหนดนโยบายและแผนที่สอดคล้องกับลักษณะของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดแนวทางรองรับการพัฒนาเกษตรกร โดยกลุ่มเกษตรกรขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความก้าวหน้าในการทำการเกษตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดสู่เกษตรกร 4.0 ได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาหลายสถาบันเห็นพ้องต้องกันว่าเกษตรกรรายย่อยซึ่งยังมีจำนวนมาก ยังไม่สามารถก้าวข้ามเกษตรกร 2.0 ไปได้ จำเป็นต้องมีแนวทางและนโยบายในการพัฒนาเฉพาะ เช่น การสนับสนุนการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การใช้กลไกสหกรณ์การเกษตรเป็นตัวขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาของเกษตรกรรายย่อย

สำหรับแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรสู่เกษตรกร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีที่มาจากพื้นที่ทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้วางรากฐานการทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในภาคการเกษตรควบคู่กับการใช้ศาสตร์พระราชามาเป็นภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร

ทั้งนี้ ตัวอย่างของการนำวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ตลอด Supply Chain ได้แก่ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมารวมกลุ่มรวมพื้นที่กันทำการเกษตรภายใต้การ

บริหารจัดการปัจจัยการผลิต การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล และการวางแผนการผลิตร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยทำ Zoning จากแผนที่ Agi-Map ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน อาทิ GAP และเกษตรอินทรีย์และโครงการจัดตั้งศูนย์เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่นในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำการเกษตรในประเทศไทย โดยจะทดลองใช้กับพืชสำคัญก่อน ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมกันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่ไปกับการทำการเกษตรสมัยใหม่ด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงให้เกษตรกรพ้นจากสภาวะของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว



เปิดกรุดสมบัติ บิ๊กทหารใน ครม.

กับข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

แสงระยิบระยับที่สะท้อนแดดจากแหวนเพชรเม็ดงามของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เมื่อครั้งถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีใหม่ ครม.ประยุทธ์ 5 ที่สนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า

นำมาสู่ประเด็นร้อนที่กำลังจะถูกยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือไม่

จากบัญชีทรัพย์สินที่ ป.ป.ช.นำมาเปิดเผย พบว่า พล.อ.ประวิตร ยื่นบัญชีทรัพย์สินหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 ระบุว่ามียาทรัพย์สินรวม 87.37 ล้านบาท เป็นเงินฝาก 53.19 ล้านบาท เงินลงทุน 7.07 ล้านบาท ที่ดิน 17 ล้านบาท โรงเรือนและ

สิ่งปลูกสร้าง 10 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 แสนบาท ทั้งนี้ ในส่วน “ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)” ทาง พล.อ.ประวิตร ไม่ได้แจ้งต่อ ป.ป.ช.

ขณะที่ในสำนวนรายได้ประจำ พล.อ.ประวิตร ระบุว่ามียาได้จากเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 762,540 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ 111,768 บาท รวม 874,308 บาท/ปี

ส่องดูทรัพย์สินของรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี โฉมตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังเข้ารับตำแหน่งวันที่ 4 ก.ย. 2557 ระบุว่ามียาทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 128 ล้านบาท โดยตัวเองมียาทรัพย์สิน 102.31 ล้านบาท คู่สมรสมีทรัพย์สิน 26.34



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ล้านบาท จำแนกเป็นเงินฝาก 58.9 ล้านบาท เงินฝาก คู่สมรส 7.97 ล้านบาท เงินลงทุน 23 ล้านบาท ที่ดิน 2.28 ล้านบาท ที่ดิน คู่สมรส 5.35 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

2 ล้านบาท ของคู่สมรส 2 ล้านบาท ยานพาหนะ 11.8 ล้านบาท คู่สมรส 3.5 ล้านบาท

สำหรับทรัพย์สินอื่น 4.19 ล้านบาท มีทรัพย์สินที่นำสนใจ อาทิ แหวนเครื่องราง 8 วง 6.4 แสนบาท นาฬิกา 9 เรือน 3 ล้านบาท นาฬิกา Patek Philippe เรือนกลมทองขาว 9 แสนบาท นาฬิกา Patek Philippe เรือนสี่เหลี่ยม 6 แสนบาท Rolex Oyster หน้าปัดมุก 3.5 แสนบาท Rolex เรือนเหล็ก 2.5 แสนบาท Rolex เรือนทอง 1.5 แสนบาท

ส่วนทรัพย์สินอื่นของภรรยา 7.52 ล้านบาท อาทิ ต่างหูเพชร 1.2 ล้าน

บาท แหวนเพชร 7 แสนบาท นาฬิกา Cartier 3 แสนบาท

ถัดมา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 มีทรัพย์สิน 37.79 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน จำแนกเป็นเงินสด 8.38 ล้านบาท คู่สมรส 1.06 ล้านบาท ที่ดิน 7.72 ล้านบาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาท ยานพาหนะ 3.6 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 6 แสนบาท ได้แก่ นาฬิกา Patek Philippe 3.5 แสนบาท และ Rolex 2.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่นคู่สมรส 9.3 ล้านบาท อาชีพ Patek Philippe 9 แสนบาท Rolex 9 แสนบาท Rolex 8.5 แสนบาท แหวนเพชร 2 ล้านบาท ต่างหูเพชร 1.1 ล้านบาท

พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2558 มี ทรัพย์สินมากกว่า หนี้สิน 26.9 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินฝาก 7.05 ล้านบาท คู่สมรส 7.26 ล้านบาท เงินลงทุน 2.5 ล้านบาท คู่สมรส

2 แสนบาท ที่ดิน 3.97 ล้านบาท คู่สมรส 1.74 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1.5 ล้านบาท คู่สมรส 1.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 2.5 แสนบาท คู่สมรส 3.25 ล้านบาท

ทรัพย์สินอื่น 2.25 ล้านบาท อาชีพ สร้อยคอทองคำ 2 เส้น 2.5 แสนบาท ทองคำแท่ง เหรียญทอง 5 แสนบาท นาฬิกา 5 เรือน 3.5 แสนบาท พระเครื่อง 35 องค์ 2 แสนบาท พระสมเด็จ 4 องค์ 4.5 แสนบาท พระพุทธรูปบูชา 27 องค์ 5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่นคู่สมรส 2.17 ล้านบาท อาชีพ แหวน ต่างหู เพชร 4.2 แสนบาท สร้อยเพชร 2 ชุด 6.5 แสนบาท

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2558 ระบุว่า มีทรัพย์สินรวม 34.96 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน จำแนกเป็นเงินฝาก 6.43 ล้านบาท คู่สมรส 1.27 ล้านบาท เงินลงทุน 12.49 ล้านบาท ของคู่สมรส 5.02 แสนบาท ที่ดิน 1.17 ล้านบาท คู่สมรส 2

ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3.49 แสนบาท คู่สมรส 2 ล้านบาท

ยานพาหนะ 1.81 ล้านบาท คู่สมรส 2.54 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 3.07 ล้านบาท อาชีพ สร้อยคอทองคำพระเครื่อง 8 หน่วย รวม 1.5 ล้านบาท นาฬิกา 3 เรือน ไม่มีรายละเอียด เรือนละ 7 แสนบาท 6.5 แสนบาท และ 2 แสนบาท ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของคู่สมรส 1.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ

ส่วนรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว เช่น พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร อดีตรองนายกฯ มีทรัพย์สิน 184.27 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน จำแนกเป็นเงินสด 55.71 ล้านบาท คู่สมรส 23.84 ล้านบาท เงินลงทุน 2.71 ล้านบาท ที่ดิน 63.58 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 21.4 ล้านบาท ยานพาหนะ 1.6 ล้านบาท คู่สมรส 1.7 ล้านบาท

ทรัพย์สินอื่น 1.18 ล้านบาท เป็นสร้อยทอง 34 ชิ้น ในส่วนทรัพย์สินอื่นของคู่สมรส 12.52 ล้านบาท อาชีพ แหวนเพชร 3 วง 1.15 ล้านบาท แหวนเพชร ต่างหู 60 ชิ้น 3.63 ล้านบาท

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตรมช.กลาโหม มีทรัพย์สินรวม 56.55 ล้านบาท เงินกู้ 1.92 ล้านบาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 54.63 ล้านบาท จำแนกเป็นเงินสด 1 ล้านบาท คู่สมรส 3 แสนบาท เงินฝาก 15.37 ล้านบาท คู่สมรส 1.3 ล้านบาท เงินลงทุน 3.58 ล้านบาท คู่สมรส 2 ล้านบาท ที่ดิน 2.5 ล้านบาท คู่สมรส 4.5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท คู่สมรส 15 ล้านบาท

ทรัพย์สินอื่น 2.8 ล้านบาท อาชีพ พระเหรียญเลี่ยมทอง 43 หน่วย รวม 6.5 แสนบาท นาฬิกา 5 เรือน 1.1 ล้านบาท แหวน 2 วง 4.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่นคู่สมรส 2.81 ล้านบาท อาชีพ เครื่องประดับ 8 แสนบาท ชุดเครื่องประดับอัญมณี 4 หน่วย 8.5 แสนบาท นาฬิกา 3 เรือน 4.1 แสนบาท กระเป๋าแบรนด์เนม 7 ใบ 6 แสนบาท ■

'เจาะใจ' พาตามรอยพ่อของแผ่นดินปี 5



โดยมี ดร.วิวัฒน์
คัลยกำธร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อดีตประธานมูลนิธิ
กรรมธรรมชาติและ
สถาบันเศรษฐกิจพอ
เพียง, คุณอาทิตย์ กริช
พิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่าย
สนับสนุนธุรกิจ เซฟรอน
ประเทศไทย, ผศ.พิเชฐ โส
วิทยสกุล อาจารย์ประจำ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี

การแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พ่อของ
แผ่นดิน” ด้วยวิธีใดๆ ก็คงไม่สำคัญเท่าการลงมือทำ
ตามศาสตร์พระราชาก็พระองค์ท่านพระราชทาน
ไว้ให้ รายการเจาะใจ จึงเจาะลึกโครงการพลังคน
สร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปี
ที่ 5 ให้เห็นแนวทาง

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มา
ร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดแตกตัวทั่วไทย เอามือ
สามัคคีที่ใช้ในการขับเคลื่อนขยายผล สร้างคน
สร้างเครือข่าย ไปสู่ผู้นำอื่นๆ โดยมีเจ้าของพื้นที่
เป้าหมาย มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว

ติดตามรับชมได้ในรายการเจาะใจ วันเสาร์ที่ 9
ธันวาคม ศกนี้ เวลา 21.00 น. ทาง MCOT HD

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ไฮไฮตี้ / ผู้หญิง / ภาพข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 7 ธันวาคม 2560

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5874

Col.Inch: 11.35 Ad Value: 24,970

ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: เปิดนิทรรศการ

หน้า: 10(บนขวา)

PRValue (x3): 74,910

Clip: Full Color



เปิดนิทรรศการ-พล.อ.อ.ดร.
ประจัน จันทอง รองนายกฯ
และ รมว.ยุติธรรม, ปิติพงศ์
พิงบุญ ณ ออยุธยา ปธ.กก.
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม, ราเมศ พรหมเย็น
ผอ.สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วม
เปิดนิทรรศการ “ถอดรหัสไทย”
นิทรรศการชุดใหม่ ซึ่งจัดขึ้นที่
มิวเซียมสยาม ทำเดียน กทม.

รมว.เกษตรฯ สั่ง เดินหน้าก่อสร้างระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา ให้เสร็จตามแผนภายในปี 2563 เพื่อขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่ม 111,300 ไร่

นายเกษม วรรณราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน เริ่มดำเนินการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยขณะนี้ อ่างเก็บน้ำเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเก็บกักน้ำแล้ว คงเหลือเพียงงานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงานภายในปี 2563

“หากการก่อสร้างทุกอย่างแล้วเสร็จ จะขยายพื้นที่ชลประทานเพื่อทำการเกษตรได้เพิ่มขึ้น 111,300 ไร่ ในเขต อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ ยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง พร้อมทั้งเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติได้ด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

นายทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการห้วยโสมงฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริสให้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมและภัยแล้ง รวมถึงการรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสีย ใน

แม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำให้ราษฎรไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ต่อมาวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้รับพระราชทานชื่อ อ่างเก็บน้ำว่า “อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา” หมายถึง “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” อีกทั้งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านแก่งยาว ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้เริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา แม้อ่างเก็บน้ำยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถเห็นผลถึงประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำ จากการเก็บกักน้ำที่มาจากห้วยโสมงไม่ให้เข้าไปสู่อ่างเก็บน้ำปราจีนบุรี ทำให้สามารถป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ให้เกิดน้ำท่วมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา ยังได้เริ่มทำการระบายน้ำเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้ระบายน้ำแล้วรวม 195.88 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำปราจีนบุรีเหมือนทุกปีอีกด้วย

หลังจากนี้ กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินการงานก่อสร้างระบบชลประทานของโครงการ ได้แก่ งานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้าย ซึ่งประกอบด้วย งานก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองส่งน้ำสายย่อย และคลองระบาย ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน รวม 94,800 ไร่ และงานก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งขวา ประกอบด้วย งานก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลองส่งน้ำสายย่อย และคลองระบายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานรวม 16,500 ไร่ ให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปี 2563

แนวรบ สลับดอก หลังปรับ ครม. เศรษฐกิจ การเมือง

คล้ายกันว่า ผู้นำรัฐบาลและ คสช.จะให้ความใส่ใจยิ่งกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน

พิจารณาจาก
ประการหนึ่ง รายชื่อของการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด
ประการหนึ่ง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรีครั้งล่าสุด

ในการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้าย รัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งได้แก่

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี

นายออลิน ชีวะพฤษช์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอรชกา สีนุญเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขณะที่รัฐมนตรีหน้าใหม่ได้แก่

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.ชัยชาญ

ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



นายฤทธิชัย บุญราช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์

วจนนวนิช และ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายไพโรจน์ โชไชติถาวร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายอุดม คชินทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมชาย หาญหิรัญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ขณะที่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการ

โดยมี น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนิทสนมกับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไกลมาเป็นระดับช่วยว่าการเหมือนเดิม

ยังพิจารณาจากการแบ่งงานรองนายก รัฐมนตรียิ่งชัดเจน ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัยได้รับมอบหมายงาน ด้านสังคม

อาทิ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ก็ได้รับมอบหมายงาน เพิ่มขึ้น ให้กำกับดูแล

กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง คมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง อุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (องค์การมหาชน)

น่าสังเกตตรงที่กระทรวงที่ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลเพิ่มขึ้นในครั้งนี้

นอกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แล้ว

ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บนความพยายามปรับปรุงจุดอ่อนด้าน “เศรษฐกิจ” อันเป็นจุดที่รัฐบาลได้รับการ วิพากษ์วิจารณ์มาตลอด 3 ปี

แต่พลาณที่จุดอ่อนหนึ่งได้รับการปะทุแก้ไข จุดอ่อนอื่นก็เผยโฉมโผล่ขึ้นมาแทนที่

เป็นจุดอ่อนด้าน “การเมือง” ที่เหมือนจะ เคยเป็นจุดแข็งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเสียชีวิตของ “น้อง เมย์”

การตวาดใส่ประชาชน

การใช้กำลังกับผู้ชุมนุมต่อต้านโรงไฟฟ้า ถ่านหิน

การพูดจาเหยียดหยามแกนนำการชุมนุม มาจนถึงกรณี “นาฬิกาเรือนล้าน” ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกลาโหม

สะท้อนให้เห็นถึงความเลือนไหลของปัญหา และสถานการณ์

สะท้อนให้เห็นอาการ “สั้นไหว-ไม่มั่นคง” ที่เป็นธรรมชาติ-ธรรมดาของรัฐบาลที่อยู่ใน อำนาจมาช่วงเวลาหนึ่ง

นี่ยังไม่ับ ความพยายามในการ “เลื่อนการ เลือกตั้ง” ให้ยาวนานออกไป

ซึ่งมีแนวโน้มจะ “เรียกแขก” ได้มาก ยิ่งกว่านี้

ชาวสวนชงรัฐจ่ายสมทบ'เซส' เพิ่มสวัสดิการชดเชย'ยาง'

กรุงเทพธุรกิจ • ชาวสวนยาง 16 จังหวัด ชงรัฐจ่ายเงินสมทบ"เซส"วันละบาท เพิ่มสวัสดิการชดเชยราคายางตกต่ำ 3,000 บาทต่อครัวเรือน ชีดเส้น 30 วันต้องรู้ผล ด้าน"ลักษณะ"เผยตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณา ระบุปรับขึ้นราคา 60 บาทต่อกิโลกรัมขอเวลาพิจารณา

วานนี้(6ธ.ค.) นายลักษณะ วจนานวัชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการพบสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) รวมทั้งนายธีร สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ถึงแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบว่า ชาวสวนยางต้องการให้ปฏิรูปทั้งตัวเกษตรกร องค์กรและตัวเกษตรกรเอง โดยชาวสวนยางต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารจัดการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นอกจากนี้ต้องมีส่วนร่วมในการร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกยท. เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย และขอให้มีการปรับระเบียบภายใน กยท. เช่น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49 (5)ที่กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เกษตรกรกรณีเสียชีวิต 3,000 บาทต่อราย เปลี่ยนเป็นจ่ายสวัสดิการให้กับเกษตรกรกรณีเจ็บป่วย และราคายางตกต่ำ ทั้งนี้เกษตรกรยอมที่จะจ่ายเงินสมทบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกยางพารา (เงินเซส) ในอัตราที่เหมาะสม

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

ชาวสวน

"ทั้งหมดนี้ กยท.รับไปพิจารณา รวมทั้งจะตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เป็นไป ที่มีตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ ชาวสวนยาง และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด้วย โดยมีนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ที่กระทรวงฯ จะเสนอชื่อเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ในเร็วๆ นี้ เป็นประธานทำหน้าที่ทบทวนงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดความชัดเจนที่จะพัฒนาชาวสวนยางรายย่อยให้เกิดความยั่งยืน"นายลักษณะกล่าว

ปรับราคา 60 บาท/กก.ขอเวลาพิจารณา

นายลักษณะ ยังกล่าวว่า ข้อเสนอจากเกษตรกร ซึ่งเป็นเรื่องดีๆทั้งสิ้น ที่ต้องการปฏิรูปเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ พอเพียง และลดการช่วยเหลือจากภาครัฐปฏิรูปสวนยาง ด้วยการเพิ่มพืชอื่นๆ เข้าในพื้นที่ปลูกยาง เพื่อลดการพึ่งพาจากยางพาราเพียงอย่างเดียว ปฏิรูปการผลิตและการแปรรูปยาง ให้รายย่อยสามารถ

รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ชาวสวนยาง. เพื่อให้สามารถรวบรวมแปรรูปยางสร้างมูลค่าเพิ่มและทำการตลาดได้ และปฏิรูปการตลาด ด้วยการให้รัฐเข้ามาสนับสนุนชาวสวนยางในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราลง ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ดึงดูด และส่งเสริมให้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามปัญหาราคายางพาราดตกต่ำขณะนี้ยังไม่นำมาหารือ เพราะไม่อยากให้ยางพาราเป็นพืชทางการเมือง อยากให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ส่วนว่าในอนาคตราคายางพาราจะถึง 60 บาทต่อ

กิโลกรัม (กก.) หรือไม่ ก็ต้องรอดูก่อน ชงเพิ่มสวัสดิการ 3,000 บาทต่อครัวเรือน

นายสุนทร รักษรงค์ นายกสมาคม เกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สคยท.)กล่าวว่า ต้องการเสนอแนวทางการปฏิรูปยางพาราไทยทั้งระบบให้กับรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้กลไกพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49(5) เรื่อง

สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง โดยอยากให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางขึ้น ในลักษณะสังคมสวัสดิการรูปแบบสมัครใจจ่ายเงินสมทบ โดยให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คนกรีดยางครัวเรือนละ 3,000 บาท เพื่อช่วยเยียวยาช่วยเหลือจากวิกฤตราคายางพาราดตกต่ำ และยามเจ็บป่วย

"สำหรับเรื่องเงินกองทุนสวัสดิการชาวสวนยางมีมติกันว่า จะจ่ายสมทบวันละ 1 บาทต่อคน โดยปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยาง 1.6 ล้านครัวเรือน ถ้ามีผู้สมัครใจประมาณ 1 ล้านครัวเรือน ก็จะทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 365 ล้านบาท โดยเมื่อนำไปรวมกับเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางเดิมที่มีอยู่ราว 300 กว่าล้านบาท จะทำให้มีเงินรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาทต่อปี" นายสุนทร กล่าว

ดูแลสวัสดิภาพค่ารักษาพยาบาล

สำหรับสิทธิที่ควรจะได้รับเมื่อชาวสวนยางจ่ายเงินสมทบ คือ เรื่องค่ารักษาพยาบาล และเรื่องการจ่ายเงินตอนเกิดวิกฤตยางพาราดตกต่ำ โดยเมื่อกลไกตลาดไม่เดิน ในการเยียวยาขั้นต้น คนกรีดยางควรได้ 3,000 บาทต่อครัวเรือน ไว้ใช้สำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน จากแต่เดิมต้องรอเกษตรกรเสียชีวิตตามระเบียบพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ก่อน กยท.ถึงจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร 3,000 บาท

ส่วนกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือว่าราคายางพาราดตกต่ำเท่าไรถึงจะได้รับเงินสมทบ ได้เสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมการ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/ไฟกัส

วันที่: พุธที่ 7 ธันวาคม 2560

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10668

หน้า: 16(ล่างซ้าย), 13

Col.Inch: 52.46

Ad Value: 76,067

PRValue (x3): 228,201

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: ชาวสวนซึ่งรัฐจ่ายสมทบ'เซส'เพิ่มสวัสดิการชดเชย'ยาง'

เพื่อที่จะแก้ไขระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพิจารณา รวมทั้งได้เสนอให้นำเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการส่งออกยางพารา(เงินเซส)ที่จัดสรร
7% เข้ามาสมทบในกองทุนสวัสดิการด้วย
สมมติว่า กยท.เก็บเซสได้ 6,000 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียม 7% ก็คือ 420 ล้านบาท และ
รวมกับชาวสวนยางซึ่งจะจ่ายเงินสมทบ
อีก 365 ล้านบาท ก็จะทำให้มีเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ถ้าหากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตาม
ที่เรียกร้องภายใน 30 วัน จะมีการออกมา
ชุมนุมเคลื่อนไหวที่กระทรวงเกษตรฯ หรือ
ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง

ชาวสวนชงรัฐจ่ายสมทบ'เซส' เพิ่มสวัสดิการชดเชย'ยาง'

กรุงเทพธุรกิจ • ชาวสวนยาง 16 จังหวัด ชงรัฐจ่ายเงินสมทบ'เซส'วันละบาท เพิ่มสวัสดิการชดเชยราคายางตกต่ำ 3,000 บาทต่อครัวเรือน ชีดเส้น 30 วันต้องรู้ผล ด้าน'ลักษณะ'เผยตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณา ระบุปรับขึ้นราคา 60 บาทต่อกิโลกรัมขอเวลาพิจารณา

วานนี้(6ธ.ค.) นายลักษณะ วจนานวัชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการพบสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) รวมทั้งนายธีร สุขสะอาด ผู้ว่าราชการแห่งประเทศไทย (กยท.)ถึงแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบว่า ชาวสวนยางต้องการให้ปฏิรูปทั้งตัวเกษตรกร องค์กรและตัวเกษตรกรเอง โดยชาวสวนยางต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารจัดการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

นอกจากนี้ต้องมีส่วนร่วมในการร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกยท. เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย และขอให้มีการปรับระเบียบภายใน กยท. เช่น พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49 (5)ที่กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เกษตรกรกรณีเสียชีวิต 3,000 บาทต่อราย เปลี่ยนเป็นจ่ายสวัสดิการให้กับเกษตรกรกรณีเจ็บป่วย และราคายางตกต่ำ ทั้งนี้เกษตรกรยอมที่จะจ่ายเงินสมทบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกยางพารา (เงินเซส) ในอัตราที่เหมาะสม

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

ชาวสวน

"ทั้งหมดนี้ กยท.รับไปพิจารณา รวมทั้งจะตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เป็นไป ที่มีตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ ชาวสวนยาง และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด้วย โดยมีนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ที่กระทรวงฯ จะเสนอชื่อเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ในเร็วๆ นี้ เป็นประธานทำหน้าที่ทบทวนงานวิจัยและพัฒนาให้เกิดความชัดเจนที่จะพัฒนาชาวสวนยางรายย่อยให้เกิดความยั่งยืน"นายลักษณะกล่าว

ปรับราคา 60 บาท/กก.ขอเวลาพิจารณา

นายลักษณะ ยังกล่าวว่า ข้อเสนอจากเกษตรกร ซึ่งเป็นเรื่องดีๆทั้งสิ้น ที่ต้องการปฏิรูปเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ พอเพียง และลดการช่วยเหลือจากภาครัฐปฏิรูปสวนยาง ด้วยการเพิ่มพืชอื่นๆ เข้าในพื้นที่ปลูกยาง เพื่อลดการพึ่งพาจากยางพาราเพียงอย่างเดียว ปฏิรูปการผลิตและการแปรรูปยาง ให้รายย่อยสามารถ

รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ชาวสวนยาง. เพื่อให้สามารถรวบรวมแปรรูปยางสร้างมูลค่าเพิ่มและทำการตลาดได้ และปฏิรูปการตลาด ด้วยการให้รัฐเข้ามาสนับสนุนชาวสวนยางในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราาลง ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ดึงดูด และส่งเสริมให้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ขณะนี้ยังไม่นำมาหารือ เพราะไม่อยากให้ยางพาราเป็นพืชทางการเมือง อยากให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ส่วนว่าในอนาคตราคายางพาราจะถึง 60 บาทต่อ

กิโลกรัม (กก.) หรือไม่ ก็ต้องรอดูก่อน ชงเพิ่มสวัสดิการ 3,000 บาทต่อครัวเรือน

นายสุนทร รักษรงค์ นายกสมาคม เกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สคยท.)กล่าวว่า ต้องการเสนอแนวทางการปฏิรูปยางพาราไทยทั้งระบบให้กับรัฐบาล โดยเฉพาะการใช้กลไกพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49(5) เรื่อง

สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง โดยอยากให้อำนาจจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางขึ้น ในลักษณะสังคมสวัสดิการรูปแบบสมัครใจจ่ายเงินสมทบ โดยให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คนกรีดยางครัวเรือนละ 3,000 บาท เพื่อช่วยเยียวยาช่วยเหลือจากวิกฤตราคายางพาราตกต่ำ และยามเจ็บป่วย

"สำหรับเรื่องเงินกองทุนสวัสดิการชาวสวนยางมีมติกันว่า จะจ่ายสมทบวันละ 1 บาทต่อคน โดยปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยาง 1.6 ล้านครัวเรือน ถ้ามีผู้สมัครใจประมาณ 1 ล้านครัวเรือน ก็จะทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 365 ล้านบาท โดยเมื่อนำไปรวมกับเงินสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางเดิมที่มีอยู่ราว 300 กว่าล้านบาท จะทำให้มีเงินรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาทต่อปี" นายสุนทร กล่าว

ดูแลสวัสดิภาพค่ารักษาพยาบาล

สำหรับสิทธิที่ควรจะได้รับเมื่อชาวสวนยางจ่ายเงินสมทบ คือ เรื่องค่ารักษาพยาบาล และเรื่องการจ่ายเงินตอนเกิดวิกฤตยางพาราตกต่ำ โดยเมื่อกลไกตลาดไม่เดิน ในการเยียวยาขั้นต้น คนกรีดยางควรได้ 3,000 บาทต่อครัวเรือน ไว้ใช้สำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน จากแต่เดิมต้องรอเกษตรกรเสียชีวิตตามระเบียบพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ก่อน กยท.ถึงจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร 3,000 บาท

ส่วนกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือว่าราคายางพาราตกต่ำเท่าไรถึงจะได้รับเงินสมทบ ได้เสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมการ

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/ไฟกัส

วันที่: พุธที่ 7 ธันวาคม 2560

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10668

หน้า: 16(ล่างซ้าย), 13

Col.Inch: 52.46

Ad Value: 76,067

PRValue (x3): 228,201

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: ชาวสวนซึ่งรัฐจ่ายสมทบ'เซส'เพิ่มสวัสดิการชดเชย'ยาง'

เพื่อที่จะแก้ไขระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ
เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพิจารณา รวมทั้งได้เสนอให้นำเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการส่งออกยางพารา(เงินเซส)ที่จัดสรร
7% เข้ามาสมทบในกองทุนสวัสดิการด้วย
สมมติว่า กยท.เก็บเซสได้ 6,000 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียม 7% ก็คือ 420 ล้านบาท และ
รวมกับชาวสวนยางซึ่งจะจ่ายเงินสมทบ
อีก 365 ล้านบาท ก็จะทำให้มีเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ถ้าหากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตาม
ที่เรียกร้องภายใน 30 วัน จะมีการออกมา
ชุมนุมเคลื่อนไหวที่กระทรวงเกษตรฯ หรือ
ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง



มาทันที เอาให้คุ้ม



เมื่อมีมอบเกษตรกรที่เป็นสมาชิก กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มาเยือนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กว่า 300 คน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยมานั่งรอตั้งแต่ ตี 5 กว่าจะได้พูดคุย ก็ปาเข้าไป ป้ายสาม เพราะ**นายเกษญา บุญราช** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

จะว่าไป มือบนี้ถือเป็น “มือบแรก” ที่ได้เข้ามาอาศัยใต้อาคาร สามารถ นั่งนอน ชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้ตาม อรรถาศัย

หลังการเจรจาเสร็จ นายเกษญา รับที่จะแก้ปัญหาให้ทั้งหมด ทั้งหนี้สินและยืมดีให้เกษตรกรร่วมเป็นอนุกรรมการในกฟก. ทำให้มือบพอใจ โห่ร้องแสดงความยินดีกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ใหม่ หมดๆ

“ต่อไปอย่ามามากันเยอะขนาดนี้ นะครับ รบกวบนพี่น้องเกษตรกร ควรจะประกอบอาชีพในพื้นที่ จะดีกว่า หากมีปัญหาให้มาพบผม 5-10 คน ก็พอ แต่ก่อนกลับบ้าน ไหนๆ ก็มากรุงเทพฯ กันแล้ว หากไม่รีบกลับหรือกลัว ถึงบ้านมีดีค่า ก็ให้แวะชมพระเมรุมาศ กันก่อนนะครับ” นายเกษญา กล่าว ด้วยใบหน้าเบื่อนยิ้ม